
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2. นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7. นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9. นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. นายโกสิต  บุญเสนา 

2. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3. นายสมชาย  จริยานันทกุล รองนายก อบจ. สมชาย  จรยิานันทกุล 

4. นายทองสุข  สดีาบุญมา ผญบ.ภูนกเขียน  ม.7 ทองสุข  สดีาบุญมา 

5. นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบล ประพันธ์  ปาทา 

6. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

7. นางสาวณฐมน  คะณะยอด นักทรัพยากรบุคคล ณฐมน  คะณะยอด 

8. จา่สิบตรีตุลา  ผู้นวนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จา่สิบตรีตุลา  ผู้นวนงาม 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  8  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา   11.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายคมสันต์  นาสมพงษ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  8  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับ  ผญบ.ภูนกเขียน  ม.7  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

นายทองสุข  สดีาบุญมา  ผญบ.ภูนกเขียน  ม.7  ขอขอบคุณครับ  กระผมได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชน 

ประธานสภาฯ เรื่อง  เชิญสมาชิกร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  นายสานิต  เยกตินอก  ณ  วัดสว่างธรรมราม  

วันที่  4  มีนาคม  2565 

นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายก อบจ. ชัยภูมิ  แจง้ 

 -   แจง้เรื่องฝายชลประทานในต าบลท่าใหญ่  ช่าง  อบจ.  ไม่ได้มาติดธุระจงึอยากใหท้าง

สภาฯ  ขอผ่านมติเลย  เพราะจะได้ด าเนินการของบสนับสนุน 

 -   แจง้เรื่องถนนที่ท่านนายก  อบต.  เสนอจะเอาไปเข้าแผนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาให้พี่

น้องประชาชนต่อไป 

 -   แจง้  รพ.สต.  ทั้ง  2  แหง่  ถ้าโอนเข้า  อบจ.  แล้วจะมีงบสนับสนุนช่วย  รพ.สต. 

นายประมงค์  สพีลเล่ห์ ส.อบต.  ม.4  -  เรื่องถนนภายในหมูบ่้าน  ถ้าถึงฤดูฝนจะดูไม่ได้เลยครับ  อยากให้ท่านเข้า

ไปดู  ที่ผ่านมา  สจ.  ก็ใหค้วามหวังไว้เหมอืนกัน   

-  แจง้เรื่องของบสนับสนุนที่จะน ามาใช้เพื่อการเกษตร 

นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง  ส.อบต.  ม.2  -  แจ้งขอฝากน้ าชีและคลองส่งน้ า  เพื่อการเกษตร  ม.2  ครับ 
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 -   แจง้เรื่องถนน  ม.2  เชื่อมต าบลวังชมพู  ถนนยังเป็นลูกรังอยู่ครับ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  -  แจ้งการของบประมาณก่อสร้างฝายน้ าล้น 

 -   แจง้ถนนปากห้วยเดื่อ  ขอรับงบสนับสนุนในการก่อสร้าง  ซ่อมแซม  เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต.  ม.8  อยากขอโครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าเจา  ม.8  บ้านโนนศิลา 

นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายก อบจ. ชัยภูมิ 

 -   เรื่องบ่อบาดาล  เป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี 

 -   เรื่องคลองส่งน้ าพื้นที่ติดต่อกันเป็น  สปก.  สามารถน าได้เลยแต่เป็น  ภบท.5 

 -   เรื่องสะพานข้ามล าน้ าเจา  ม.8  ให้ด าเนนิการท าเรื่องส ารวจเลยครับ 

นายก  อบต. แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านท าประชาคมเข้ามาเลยครับ  เพราะบางโครงการที่ส่งไป

ของบสนับสนุนจาก  อบจ.  ไม่มีประชาคมในส่วนที่ตรวจสอบของ  อบจ.  โครงการก็เลย

ตกไป 

นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายก อบจ. ชัยภูมิ  เรื่องโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อการเกษตรในเนื้อที่  

300  ไร่  500  ไร่  เอาเรื่องเดิมถ่ายเอกสารบัตร  ทะเบียนบ้าน  ผญบ. ลงชื่อรับรอง      

ที่อยู่  และเบอร์โทรศัพท์ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   

วันที่  27  มกราคม  2565  หรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใดเห็นชอบ

รายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

มตทิี่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่องการขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้โครงการชลประทาน

ชัยภูมิได้รวบรวมแผนงาน  1  โครงการที่ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณะ

ประโยชน์  และกิจการอื่นๆ  ในเขตต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผูบ้ริหารช้ีแจง 

นายก  อบต.  ชีแ้จงรายละเอียด  ดังนี้ 

   ตามหนังสอื  ที่  ชย. 51005.5/422 

   วันที่  12  พฤษภาคม  2564 

เรื่อง  โครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  เพื่อขอรับงบประมาณในการแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชน 

เรียน  ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
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ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ขอส่งเอกสารส าเนารายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยางและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  4  โครงการ  เพื่อ

ด าเนนิการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม  เพื่อขอรับงบประมาณในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้งในพืน้ที่  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  สายทางบ้านหนองเป็ด  ม.1  ต.ท่าใหญ่ – บ้านทุ่ง

สว่าง  ม.8  ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโนนศรสีง่า  ม.4  ต.ท่าใหญ่ – 

บ้านโคกกรวด  ม.5  ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  สายบ้านโนนส าราญ  ม.10  ต.ท่าใหญ่ –บ้านโคก

กวาด  ม.5  ต.วังชมพู  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านหนองเป็ด  ม.1  ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

ท่านใดเห็นชอบสมควรอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ในต าบลท่าใหญ่  ตามมาตรา  

54  แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11  เสียง 

5. โครงการก่อสร้างฝาย  คสล.  พร้อมขุดลอกท่าหินลาด  ม.10  บ้านโนนส าราญ       

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

6. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  พร้อมระบบส่งน้ าท่าหนิลาด  ม.10  

บ้านโนนส าราญ  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

ท่านใดเห็นชอบสมควรอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ท าประโยชน์พื้นที่ป่า  ตามมาตรา  

54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  เพื่อโครงการก่อสร้างฝาย  คสล.  พร้อมขุด

ลอกท่าหินลาด  ม.10  บ้านโนนส าราญ  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  และ

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  พร้อมระบบส่งน้ าท่าหินลาด  ม .10  บ้านโนน

ส าราญ  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสอบถามปัญหาของแต่ละหมูบ่้าน 

นางนวลจันทร์  อนิกลาง  ส.อบต. ม.8  เรื่องรางระบายน้ าภายในหมูบ่้านและขุดลอกฝายแม้ว  เพราะหว้ยตื้นเขนิ 
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นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9  เชิญนายก  อบต.  สมาชิกสภาฯ  ทุกๆ  ท่าน  ร่วมงานฌาปนกิจในวันที่  3  

มีนาคม  2565  ณ  วัดสว่างธรรมราม  ม.3 

นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5  เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ช ารุด  รอการซ่อมแซมครับ 

นายก  อบต. ช่างไฟฟ้า  ในขณะนี้ก าลังเปลี่ยนจุดไฟฟ้าแสงจันทร์  อยู่ที่  ม.8  บ้านโนนศิลาเสร็จ  แล้ว

มาที่  ม.10  บ้านโนนส าราญ  เพราะได้ไฟฟ้าแสงจันทร์จากแผงการทาง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ 

นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง  ส.อบต. ม.2  เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

ผูร้ับรอง 1.  นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 

 2.  นายสมร  บัวผัน  ส.อบต. ม.9 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มี  เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และมีผู้

เสนอปิดประชุม  มีผู้รับรองแล้ว  กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม

ประชุม  ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ในวันที่  3  มีนาคม  2565 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงส์ค าด)ี 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  และมีมติรับรองการประชุมคราวที่แล้ว  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  วันที่  

27  มกราคม  2565 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


